



▲ กลับสู่กรุง...ประชาชนขับขี่ยานพาหนะเข้ากรุงเทพมหานคร หลังจากไปท่องเที่ยวและกลับภูมิลำเนาในช่วงวันหยุดยาว 4 วัน ทำให้การจราจรบนถนนพหลโยธิน ช่วงกม.90-99 ต.ปากข้าวสาร อ.เมือง จ.สระบุรี ติดขัดระยะทางยาวหลายกิโลเมตร

## 7 ล้านคนกลับกรุง ฉลองหยุด4วัน

รถเข้าออก  
10 ล้านคัน  
คนแห่กลับกรุงแน่น  
เหนือ-อีสาน-ใต้ ชะลอ  
ตัว ♦ อ่านต่อหน้า 2

### กลับกรุง □ ต่อจากหน้า 1

เจ้าหน้าที่ระดมกำลัง ช่วยเร่งระบายตลอด 24 ชั่วโมง “ลมมรสุม” พุ่งไร้อุบัติเหตุใหญ่ช่วงหยุดยาว เปิดยอดคนใช้ขนส่งสาธารณะทุกโหมดกว่า 7.27 ล้านคน รถเข้า-ออกกรุงเทพฯ 10.6 ล้านคัน แจกเกิดอุบัติเหตุ 283 ครั้ง ตาย 40 คน บาดเจ็บ 226 คน

จากการที่ประชาชนพากันเดินทางไปท่องเที่ยวและกลับภูมิลำเนาตั้งแต่สัปดาห์ก่อนเนื่องในช่วงหยุดยาวต่อเนื่องกันถึง 4 วัน เกี่ยวกับเรื่องนี้ เมื่อวันที่ 28 ก.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่าบรรดานักท่องเที่ยวและผู้ทำงานในกรุงเทพฯ ต่างพากันทยอยเดินทางกลับอย่างต่อเนื่องส่งผลให้การจราจรคับคั่งโดยเฉพาะ

เส้นทางหลักทั้งถนนมิตรภาพซึ่งเป็นถนนเชื่อมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) พบว่ามีผู้ใช้หนาแน่นมากทำให้มีรถสะสมในพื้นที่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โดยปริมาณรถเริ่มชะลอตัวตั้งแต่เนินเขาชายที่ยังคล่องไผ่ ต.หนองสาหร่าย จนเจ้าหน้าที่ต้องตัดสินใจเปิดช่องทางพิเศษเพื่อระบายรถให้เคลื่อนตัวได้ แต่กลับเกิดปัญหารถหยุดนิ่งเป็นระยะบริเวณสะพานต่างระดับเขาใหญ่ช่วงหลักกิโลเมตรที่ 52 เพราะมีฝนตกลงมาเป็นช่วง ๆ ด้าน พ.ต.ท.วิษณุ คำโนนม่วง สารวัตรสถานีตำรวจทางหลวง 1 (นครราชสีมา) กองกำกับการ 6 กองบังคับการตำรวจทางหลวง กล่าวว่า การจราจรขาเข้ากรุงเทพฯ มีปริมาณรถสะสมมากตั้งแต่เวลา 12.30 น. คาดว่าจะ

ติดขัดตลอดทั้งคืนเนื่องจากปริมาณรถที่เพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะบริเวณเนินเขาจอมบันไดม้า ซึ่งเป็นทางโค้ง ช่วงหลักกิโลเมตรที่ 42 บริเวณขึ้นเนินหน้าฟาร์มโชคชัยสเด็กเฮาส์ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ทำการเปิดช่องทางพิเศษเป็นช่วง ๆ เพื่อระบายรถ เช่นเดียวกับบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ซึ่งมีผู้ใช้จำนวนมากทำให้เกิดปัญหาบนถนนธนรัชต์ เนื่องจากมีประชาชนจากด้านอ.วังน้ำเขียว ใช้เส้นทางไม่น้อย ทั้งยังมีบางส่วนแวะจอดเข้าออกร้านอาหารช่วง หลักกิโลเมตรที่ 14 ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องระดมกำลังจากหลายส่วนเข้าร่วมอำนวยความสะดวก

ขณะที่บนถนนพหลโยธิน(สายเหนือ) ซึ่งเป็นอีกเส้นทางที่มีผู้ใช้จำนวนมากทำให้เกิดปัญหาติดขัดเป็นบางช่วงในพื้นที่ จ.พระนครศรี

อยุธยา จ.สระบุรี และ จ.ปทุมธานี โดยเฉพาะในช่วงที่มีฝนตก เช่นเดียวกับบนถนนสุขุมวิท (สายตะวันออก) ซึ่งเกิดปัญหาจราจรติดขัดอยู่บ้างในพื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา จ.ชลบุรี และ จ.ระยอง แต่ถือว่าน้อยกว่าถนนสายอื่น เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่มักใช้ทางหลวงหมายเลข 7 (มอเตอร์เวย์) ซึ่งผ่อนปรนให้ขึ้นฟรีในช่วงเทศกาล สำหรับเส้นทางสายใต้บนถนนเพชรเกษมมีปริมาณการจราจรหนาแน่นเป็นบางจุดโดยช่วงที่เกิดปัญหาอยู่ในพื้นที่แยกบ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร ช่วงหลักกิโลเมตรที่ 38 และสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีน ช่วงหลักกิโลเมตรที่ 31 เพราะบางช่วงอยู่ระหว่างก่อสร้างสะพานกลับรถทำให้เกิดเป็นคอขวด อย่างไรก็ตามทางเจ้าหน้าที่มีการระดมกำลังจากหลายภาคส่วนร่วมอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา

ในส่วนของนายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม กล่าวว่าผลการจัดอำนวยความสะดวก และดูแลความปลอดภัยการเดินทางของประชาชนช่วงวันหยุดต่อเนื่องสะสม 4 วัน ตั้งแต่วันที่ 24-27 ก.ค.ที่ผ่านมาพบว่าประชาชนเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ 7,278,977 คน-เที่ยว สูงกว่าประมาณการ 1.55 เปอร์เซ็นต์ ปริมาณการจราจรเข้า-ออกกรุงเทพฯ 10,617,596 คัน ต่ำกว่าประมาณการ 11.36 เปอร์เซ็นต์ โดยส่วนใหญ่เป็นรถยนต์ส่วนบุคคล 9,983,176 คัน

ส่วนอุบัติเหตุบนโครงข่ายทางถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงคมนาคมพบว่ามีเกิดขึ้น 283 ครั้ง เสียชีวิต 40 คน บาดเจ็บ 226 คน บริเวณที่เกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่เป็นทางตรง 79.15 เปอร์เซ็นต์ สำหรับสาเหตุสำคัญเกิดจากการขับรถเร็วเกินกำหนด โดยเกิดในพื้นที่ จ.ชลบุรี มากที่สุด 28 ครั้ง ขณะที่อุบัติเหตุที่มีรถจยย. เกี่ยวข้อง 76 ครั้ง เสียชีวิต 26 คน เกิดสูงสุดใน จ.พัทลุง จำนวน 6 ครั้ง อย่างไรก็ตามในช่วงเทศกาลนี้ไม่มีการเกิดอุบัติเหตุในบริการขนส่งสาธารณะทั้งทางบก ทางน้ำ ทางราง และทางอากาศ

ปลัดกระทรวงคมนาคม กล่าวต่อว่าการจัดระบบขนส่งสาธารณะทุกประเภทรองรับการเดินทางประชาชนได้เพียงพอไม่มีผู้โดยสารตกค้าง โดยพบว่ามีจำนวนผู้ใช้บริการเดินทางด้วยรถบริษัทขนส่งจำกัด (บขส.) ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ ส่วนการตรวจความพร้อมรถโดยสารสาธารณะ ณ จุดตรวจความพร้อม 121 แห่ง 49,119 คัน พบข้อบกพร่อง 32 คัน สั่งแก้ไข 31 คัน และเปลี่ยนรถ 1 คัน ขณะเดียวกันพบเรือโดยสารไม่พร้อมใช้งานสั่งห้ามใช้ 2 ลำ ในส่วนของพนักงานขับรถ เจ้าหน้าที่รถไฟ รถ ไฟฟ้า และผู้ประจำเรือ ไม่พบดื่มแอลกอฮอล์หรือใช้สารเสพติดแต่อย่างใด ทั้งนี้ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์รองรับการเดินทางประชาชนอย่างใกล้ชิด.